

แผนระดับที่ ๓ : แผน “ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ภายใต้แผนย่อยที่ ๑ : แผนย่อยการรักษาความสงบภายในประเทศ
 และ ๒ : แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
 โดยคณะที่ ๑ : คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ
 และคณะที่ ๒ : คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

แผนระดับที่ ๑ (๒)	เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขหน่วยรับผิดชอบ กอ.รมน. และ กท. ● เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ หน่วยรับผิดชอบ กอ.รมน. ศรชล. และ กท. ●												
แผนระดับที่ ๒ (๖)	เป้าหมายย่อยของแผนย่อย : ๑. ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัด : ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพตำรวจระดับสากล (WISPI) ดีขึ้น (อันดับ) หน่วยรับผิดชอบ : ตร. ● เป้าหมายย่อยของแผนย่อย : ๑. ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ำมนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน หน่วยรับผิดชอบ : สมช. ●												
	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๑) การสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ และรายได้	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๒) การแก้ปัญหาเสพติด	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๓) การลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๔) การลด/ป้องกันปัญหาอาชญากรรม	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๕) การสร้างความสามัคคีปรองดอง ความรักชาติ และความภูมิใจในชาติ	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๖) การสร้างค่านิยมที่ยั่งยืน ฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมท้องถิ่น	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๗) การพัฒนาการเกษตรระดับตำบล	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๘) การสร้างสุขภาวะเพื่อตำบลเข้มแข็ง	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๙) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๑๐) หนึ่งตำบล หนึ่งศูนย์กีฬา หนึ่งกีฬาเด่น	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๑๑) การบริหารจัดการแผนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในระดับรัฐบาลถึงจังหวัด		
แผนระดับที่ ๓ : แผนปฏิบัติการด้าน....	แผน : แผน “ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” หน่วยรับผิดชอบ : กอ.รมน. ● ตัวชี้วัด๑) ระดับการป้องกันและคุ้มครองกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สตรี เด็ก แรงงานไทย และแรงงานต่างด้าวจากขบวนการค้ำมนุษย์ ๒) จำนวนแรงงานต่างด้าว/บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยทำงานถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์												
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ	ปี๖๒	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”
	ปี๖๓	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”
	ปี๖๔	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”
	ปี๖๕	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”

การแบ่งมอบ : ● แบ่งมอบตามแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง ● แบ่งมอบตามนโยบายและแผนระดับชาติฯ ● แบ่งมอบตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
 ● แบ่งมอบเพิ่มเติมโดยมติคณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง และนโยบายและแผนระดับชาติฯ

หมายเหตุ : การระบุชื่อโครงการให้ระบุ (หน่วยงานเจ้าภาพระดับกรม หรือกระทรวง) และส่งกลับมายัง สมช. ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ก.พ. ๖๓ ทาง email : nscpopl@hotmail.com